



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า ในช่วง 31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560 ภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ บริเวณประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ได้สั่งการให้สถานบริการในพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำไหลหลาก ฝนตกหนัก หรือมวลน้ำไหลผ่าน เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตามแผนการจัดบริการประชาชนทั้งในที่ตั้งและนอกสถานที่ เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกันสถานบริการให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม เตรียมย้ายเครื่องมือแพทย์ขึ้นที่สูง จัดหน่วยแพทย์และทีมแพทย์เคลื่อนที่ติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงไปยังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น ระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ไม่ควรลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์บ้านเมือง new tv ข่าวช่อง ONE ข่าวสด มติชน	<p>ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว “ตูน บอดี้สแลม” และทีมงาน เดินทางถึงโรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก้าวคนละก้าวฯ โดยมี นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส อ.เบตง ร.ต.ต.อุดม ลักษณะ นายกสมาคมการท่องเที่ยว อ.เบตง และแฟนคลับมาต้อนรับอย่างเนืองแน่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวัฑฒ โผ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า วันแรกของการจำหน่ายเสื้อยืดโครงการก้าวคนละก้าว เบตง - แม่สลาย จำนวน 8,000 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เพื่อนำรายได้ 1 ล้านบาทหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการในนามชาว อ.บางสะพาน ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก สามารถจำหน่ายได้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ส่วนการทำเสื้อเพิ่มอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการพัฒนารพ.</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.ยะลา ให้สัมภาษณ์ จะนำเงินบริจาคที่ได้จากการวิ่งของตูน มาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นายสารีซัล รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรม 'ก้าว' ของตูน บอดี้สแลม วิ่งจากใต้สุดสู่เหนือสุดหาเงินช่วยเหลือรพ.ศูนย์ 11 แห่ง ทั่วประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว การ์มิน (GARMIN) นาฬิกาเพื่อสุขภาพและกีฬา สนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” โดยจะมอบรายได้จากการขายนาฬิการุ่น Forerunner 35 จำนวน 99 เรือน มูลค่าเรือนละ 8,290 บาท เป็นเงิน 820,710 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมลายเซ็นของตูน บอดี้สแลม บนหน้ากล่องนาฬิกา เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ร่วมบริจาค</p>
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ M2F	<p>คลินิกเถื่อน จ.ลำปาง เสริมหน้าอกเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายเอ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ชาว ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน สวามีประภทสอง มีอาการไม่รู้สึกตัวและหัวใจหยุดเต้น ถูกส่งมารักษาตัวที่รพ.ศูนย์ลำปาง แพทย์ต้องช่วยปั๊มหัวใจแต่เสียชีวิตในที่สุด โดยก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปทำศัลยกรรมเสริมทรวงอกที่คลินิกเวชกรรมดีไวน์ เลขที่ 152/42 หมู่บ้านปัญญาปาร์ค ถนนสายลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จากนั้นเกิดอาการช็อกและหัวใจหยุดเต้นหลังผ่าตัด</p> <p>นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง และพ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผกก.สภ.เขลางค์นคร ร่วมกันแถลงข่าวว่า ผู้ประกอบการดีไวน์คลินิกเวชกรรม ได้ยื่นขออนุญาตเปิดกิจการช่วงต้นเดือน พ.ค. 2560 ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ และจากรายงานผลการชันสูตรของแพทย์เบื้องต้นพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของนายเอมาจากภาวะสมองขาดอากาศจากภาวะลมรั่วที่ทรวงอกด้านซ้าย ซึ่งจะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมดังกล่าวต่อไป</p> <p>พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผกก.สภ. เขलगค์นคร เปิดเผยว่า หากผู้เปิดคลินิกกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้แพทย์จะมีใบอนุญาตก็มีความผิด ซึ่งต้องสอบสวนก่อนว่า เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ หรือเกิดจากผลกระทำโดยตรง โดยไม่มีอำนาจ อาจจะใช้ข้ายาผู้อื่นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ผลการชันสูตรของแพทย์และการสอบสวน คดีนี้มีโทษตั้งแต่จำคุก 15 ปี หรือสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต</p> <p>ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการผ่าตัดเสริมหน้าอก ในเวลา 17.00 น. วันที่ 28 ต.ค. คลินิกได้ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กด้วยว่า “ทำหน้าอกซิลิโคนขนาด 400 ซีซี. ของวันนี้ ราคา 35,000 บาท สนใจติดต่อ” แต่หลังเกิดเหตุได้มีการลบคลิปออกไปแล้ว</p>
<p>ไลน์ทูเดย์ PPTV36</p>	<p>ประโยชน์ดอกดาวเรือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ช่วงนี้มีดอกดาวเรืองที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันปลูก เพื่อให้ออกดอกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนมาก ซึ่งนอกจากความสวยงาม ดาวเรืองยังใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ที่ผ่านมารพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำมาปรุงเป็นอาหารบำรุงสายตา ป้องกันจอตาเสื่อม และพบว่ามีการนำสารสำคัญในดอกดาวเรืองมาใช้ในธุรกิจฟาร์มไก่ออแกนิก ช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงขึ้นด้วย</p> <p>ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย พบว่า ดอกดาวเรืองมีสารให้สีในกลุ่มแคโรทีนอยด์ คือ สารลูทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ปกป้องดวงตาบริเวณจุดศูนย์กลางของจอประสาทตา ช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินก่อนที่จะส่งผลเสียต่อดวงตาได้ จึงเป็นพืชที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง</p>
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว สวรส.เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ทาง www.hsri.or.th และ www.lawamendment.go.th</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>บัญชียาออกทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีที่มาคคมพ่อแม่เด็กออกทิสติกยื่นคัดค้านการถอดยาชนิดนี้ออกจากบัญชียาหลักและให้ใช้ยาชนิดเม็ดที่ผลิตได้เองในประเทศไทย ว่า ยารักษาโรคออกทิสติกในบัญชียาหลักแห่งชาติมีหลายกลุ่ม โดยยาริสเพอร์ริโดน (Risperidone) มีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด เป็นรายการยาที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียา บัญชีย่อย ค. ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ยืนยันไม่มีนโยบายถอดยารักษาดังกล่าวออกจากบัญชียาแต่อย่างใด</p>
<p>มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>ไวรัสฮันตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการส่งต่อบทความในโซเชียลมีเดียว่ามีผู้เสียชีวิตลักษณะคล้ายการติดเชื้อไวรัสฮันตาในฮาวาย เนื่องจากถูกส่งไปทำความสะอาดห้องเก็บของที่มีซากหนูแห้งตาย จากนั้นมีอาการป่วยและเสียชีวิต ว่า จากการตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งต่อตั้งแต่ปี 2542 และนำกลับมาเผยแพร่ใหม่เป็นระยะๆ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (US CDC) ยืนยันว่าไม่เคยได้รับรายงานผู้ป่วยดังกล่าว</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>นวัตกรรมป้องกันข้อไหล่ติด</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วีระวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยภาวะข้อไหล่ติดหรือการเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง พบประมาณร้อยละ 5 ของประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้คิดค้น “นวัตกรรมเครื่องมือวัดข้อไหล่ด้วยตนเอง” (Thai Arthro metric Navigator Scale, TAN Scale) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินภาวะข้อไหล่ติดในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และติดตามเฝ้าระวังภาวะข้อไหล่ติดได้สูงถึง 7 เท่า ด้วยหลักการ 3 ข้อคือ 1.วัดเองได้ 2.ใครใช้ก็ได้ 3.ทราบผลทางคลินิกได้รวดเร็ว ด้วยความร่วมมือทางการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ระหว่าง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งพัฒนาต่อยอด TAN scale เข้าสู่ Mobile Application ปัจจุบันได้ทำคู่มือส่งให้รพ.ต่าง ๆ ทดลองใช้ 40 แห่งทั่วประเทศ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลง ทำให้ประชาชนปรับสภาพไม่ทันและเริ่มป่วยเป็นโรคทางเดินระบบหายใจกันมากขึ้น ทั้งโรคไข้หวัดและปอดบวม ซึ่งต้องหมั่นดูแลสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>สุขภาพ สวมเสื้อผ้ากันหนาวและรับประทานอาหารอุ่น ๆ และหมั่นออกกำลังกาย โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ เวลานอนควรสวมเสื้อผ้าหนา ๆ และหมั่นผ้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี หากมีอาการไข้สูงควรรีบพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า จ.อำนาจเจริญเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศตอนกลางวันมีกระแสลมพัดแรง อาจทำให้ฝุ่นละอองเข้าตา เป็นโรคตาแดงได้ ส่วนกลางคืนอากาศหนาว ผู้สูงอายุและเด็กเล็กควรดูแลเป็นพิเศษ โรคที่ควรระวัง ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้ใหญ่ โรคปอดบวม ควรดื่มน้ำอุ่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และไม่ควรมีสูราท่ามกลางอากาศหนาว ส่วนที่บางคนเข้าใจว่า การบริโภคสุนัขสีน้ำตาลจะทำให้ร่างกายอบอุ่นคลายหนาวได้ เป็นความเชื่อที่ผิด</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>วันล้างมือโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ ครอบงาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคมของทุกปี ที่รพ.นครปฐม พร้อมทั้งประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอการล้างมือ และร่วมรณรงค์การล้างมือตามหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการตื่นตัวของบุคลากรและผู้ป่วยในการล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ข่าวมั่วห้ามลอยกระทง</p> <p>-เสนอข่าว นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนทบุรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียระบุว่าจ.นทบุรีประกาศยกเลิกเทศกาลลอยกระทง เพราะเกรงน้ำท่วมฉับพลันว่าไม่ใช่การห้ามประชาชนชาวนทบุรีทั้งจังหวัดลอยกระทง และไม่ใช้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประกาศห้าม แต่เป็นกรณีเทศบาลนครนทบุรีขอยกเลิกการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี 2560 บริเวณริมเขื่อนทำนายนทบุรี เนื่องจากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง และอาจไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่จะไปลอยกระทงบริเวณดังกล่าว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch